

# โค้งสุดท้าย“ออมสิน สูดยอดธุรกิจวิถีไทย”ชิงเงิน รวม3ล้าน เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์สุดท้าย ก่อน หมดเขตส่งผลงาน 30 ก.ย.นี้



โค้งสุดท้ายโครงการประกวด “ออมสิน สูดยอดธุรกิจวิถีไทย” เข้าสู่โค้งสุดท้าย เหลือเวลาเพียงสัปดาห์สุดท้าย เดือน  
ผู้สนใจชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3 ล้านบาท รีบส่งผลงานภายใน 30 ก.ย.นี้ ด้านชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ออมสินเป็น  
ปลื้มยอดผู้สมัครกลางเทอมพุ่ง 1,000 ราย คาดปีนี้ยอดสูงกว่าปีที่แล้ว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าโครงการประกวด“ออมสิน สูดยอดธุรกิจวิถีไทย”  
ครั้งที่ 3 ซึ่งเปิดโครงการอย่างเป็นทางการกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินมาจนถึงช่วงโค้งสุดท้าย  
เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์ ที่ผู้สนใจจะสามารถส่งผลงานเข้ามาร่วมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดยวัน  
สุดท้ายที่จะปิดรับผลงาน คือ 30 กันยายนนี้ คาดว่าในปีนี้น่าจะมีจำนวนผู้ส่งผลงานมากกว่าปีที่แล้ว ด้วยขณะนี้ได้มี  
ผู้ส่งผลงานเข้ามาแล้วประมาณ 1,000 ผลงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ช่วงวันท้ายๆ ก่อนหมดเขตจะมีผู้ส่งผลงานมาก  
เป็นปรากฏการณ์

“ในช่วงที่ผ่านมา ทีมงาน Road Show โครงการประกวด ออมสิน สูดยอดธุรกิจวิถีไทย ได้ทำงานกันอย่างหนัก ใช้  
เวลาประมาณเดือนครึ่งในการเดินสายประชาสัมพันธ์โครงการ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคใต้  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน  
รวม 36 สถาบัน และย่านชุมชนอีก 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.-18 ก.ย. ปิดท้ายการเดินสายโร้ดโชว์ที่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมได้ผลตอบรับที่ดี มีน้องๆ ให้ความสนใจรับฟังข้อมูล และร่วมกิจกรรมอย่าง  
น่าพอใจ จึงคิดว่าปีนี้น่าจะมีผู้ส่งผลงานมากกว่าปีที่แล้ว” นายชาติชายกล่าว

ภายหลังการปิดรับผลงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำการคัดเลือกผลงานรอบแรก จำนวน 100 ทีม เพื่อเข้า  
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Work Shop จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญด้าน  
ต่างๆ ในการทำธุรกิจ และจากนั้นจะคัดเลือก ผลงานเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมรับคำปรึกษา หรือตัวอย่างเข้ม  
ชั้น ในรอบ Guru Coaching ก่อนจะเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 24  
พฤศจิกายน 2558 โดยสำหรับเงินรางวัล ประกอบด้วย ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7  
รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้าสู่ 100 ทีมแรกจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ [www.gsb100tomillion.com](http://www.gsb100tomillion.com) หรือ [www.facebook.com/gsb100tomillion](http://www.facebook.com/gsb100tomillion)